

ทีมของสถาบัน ฯ มีผู้ร่วมทีมศึกษาศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ อธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาอาวุโสชั้นปริญญาโท ผลของการแข่งขันกลุ่มปรากฏว่าเสมอกัน 1 ประตูต่อ 1 การแข่งขันคู่ที่ 2 เป็นการแข่งกันระหว่าง นักศึกษาชั้นปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท ผลของการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาปริญญาตรีชนะ 2 ประตูต่อ 0 งานได้เสร็จไปด้วยเรียบร้อยไมตรีระหว่างหน่วยงานที่สำคัญทั้งสองที่ตั้งอยู่ในอำเภอนี้

ความเคลื่อนไหวในวงวิชาการทางการบริหารและเศรษฐกิจภายในประเทศ และในต่างประเทศ

การจัดสัมมนาปัญหาทางวิชาการ Athens Center of Ekistics

ศูนย์การศึกษา Athens Center of Ekistics แห่งองค์การเทคโนโลยีแห่งกรุงเอเธนส์ (Athens Technological Organization) ได้ประกาศว่าในระหว่าง วันที่ 7 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2512 ศูนย์ ฯ จะจัดให้มีการสัมมนาปัญหาทางวิชาการ ประจำปี 1969 ขึ้น ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก หัวข้อเรื่อง สำหรับการอภิปรายคือ "Society and Human Settlement" ศูนย์ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจในประเทศไทยเข้าร่วมด้วย หน่วยงานหรือบุคคลใดที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้จาก The Director, International Programs, Athens Center of Ekistics, P.O. Box 471 Athens.

ญี่ปุ่นให้เงินแก่ธนาคารพัฒนาเอเชีย

ในปีนี้นีญี่ปุ่นจะให้เงินแก่กองทุนพิเศษ เพื่อการเกษตรของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เป็นจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคเงินช่วยธนาคารพัฒนาเอเชียปีละ 20 ล้านดอลลาร์ ทุกปีจนถึงปีงบประมาณ 1972 ซึ่งจะบริจาครวมทั้งสิ้น 100 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่นได้บริจาคเงิน 20 ล้านดอลลาร์ แก่กองทุนนี้มาแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และเป็นประเทศแรกที่บริจาค ตามที่ได้มีการตกลงกันระหว่างประเทศสมาชิก สหรัฐจะบริจาค 200 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่นบริจาค 100 ล้านดอลลาร์

และประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกบริจาค 100 ล้านดอลลาร์ ปรากฏว่า ประเทศที่ได้บริจาคแล้วมี ญี่ปุ่นและแคนาดา แคนาดาได้บริจาค 5 ล้านดอลลาร์ แต่ส่วนสหรัฐนั้นยังไม่ได้บริจาคเลย เงินที่ประเทศต่าง ๆ ตกลงบริจาคนี้ ก็เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศในเอเชีย ต่อไป

ศูนย์เพิ่มผลผลิตขยายงาน

ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นศูนย์วิชาการในด้านการปรับปรุงการบริหารงานที่สำคัญในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยและซึ่งได้ดำเนินงานมากกว่า 7 ปี แล้วศูนย์ได้รับการสนับสนุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอีก เมื่อเดือนกันยายน 2511 ที่แล้วนี้โดยโครงการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNDP) ได้มอบเงินช่วยเหลือวงศใหม่ให้อีก 8 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินที่โครงการนี้ให้แก่ศูนย์เมื่อครั้งก่อน ๆ แล้วจะเป็นยอดเงินทั้งสิ้นเกือบ 60 ล้านบาท

ปัจจุบันศูนย์เพิ่มผลผลิตมีบริการในค้ำส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (small scale industry) และด้วยเงินก้อนใหญ่นี้ศูนย์จะสามารถขยายงานในค้ำการให้คำปรึกษาหารือและแนะนำเกี่ยวกับการนำเทคนิคและวิชาการใหม่มาใช้ในองค์การธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ญี่ปุ่นจะจ่ายเงินเยนพิเศษงวดสุดท้าย

ตามข้อตกลงที่ญี่ปุ่นจะจ่ายเงินเยนพิเศษจำนวน 530 ล้านบาท ให้แก่ประเทศไทย สำหรับชดใช้ค่าเสียหายสมัยสงครามนั้น ญี่ปุ่นได้จ่ายเงินให้แล้ว 7 งวด ยังมีเงินเหลือที่ยังไม่จ่าย 147 ล้านบาท รัฐบาลญี่ปุ่นตกลงจะจ่ายเงินงวดสุดท้ายจำนวน 147 ล้านในเดือนพฤษภาคม ๕๕

ผลการสำรวจการเช่าที่ดินเพื่อการทำนา

ข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแจ้งว่า การสำรวจการเช่าที่ดินเพื่อการทำนาได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลของการสำรวจที่สำคัญ พอจะสรุปได้คือ

ภาคกลาง

1. เกษตรกรประมาณ 40.7 % ของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 490,000 ครอบครัวจำเป็นต้องเข้าที่ดินจากผู้อื่นทำนา
2. 24.2 % ในข้อ 1 นั้นต้องเข้าที่ดินทั้งผืนส่วนอีก 16.1 % คงเข้ามาทำนาแต่บางส่วน
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรเช่านาผู้อื่นสูงที่สุดถึง 82 % รองลงมาได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมียอดตราสูงใกล้เคียงกัน

ภาคเหนือ

1. เกษตรกรเพียง 18 % ของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 720,000 ครอบครัว เข้าที่ดินจากผู้อื่นเพื่อทำนา
2. จังหวัดพิจิตร มีการเช่าที่นามากที่สุด คือ 37 % จังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือ 34 % อีกหนึ่งจังหวัดสูงเกินกว่ากว่า 25 %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ในจำนวนครอบครัวเกษตรกร 1,180,000 ครอบครัวที่อยู่ในภาคนี้ เกษตรกรเพียง 3 % เท่านั้นที่เช่านาผู้อื่น ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในประเทศ
2. คิดเป็นรายจังหวัด นครราชสีมาและสุรินทร์มียอดตราสูงกว่าจังหวัดอื่นในภาคนี้ คือ 7 % และ 4 % ตามลำดับ

ภาคใต้

1. 16 % ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมดใน 390,000 ครอบครัวใน 14 จังหวัดเช่านาผู้อื่นทำ
2. จังหวัดภูเก็ตมียอดตราร้อยละสูงที่สุดในภาคนี้ถึง 30 % ปัตตานีรองลงมาคือ 28 % อีก 2 จังหวัดสูงกว่า 20 %

รวมทั้งประเทศ

ประเทศไทยมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา 2.8 ล้านครอบครัวในจำนวนนี้ 466,480 ครอบครัวหรือ 16.7 % ต้องเช่านาผู้อื่น (11 % ในจำนวนนี้เช่านาแต่บางส่วน)

วิวัฒน์ ชัย อัครจักร รวบรวม